

**THÔNG BÁO****Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ tại Hội thảo “Tập huấn triển khai thực hiện quy chế bồi dưỡng thường xuyên và cơ chế phối hợp các bên liên quan trong bồi dưỡng thường xuyên” thuộc Chương trình ETEP và Triển khai kế hoạch bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông năm 2020**

Trong 02 ngày 18 và 19/5/2020, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã tổ chức Hội thảo “Tập huấn triển khai thực hiện quy chế bồi dưỡng thường xuyên và cơ chế phối hợp các bên liên quan trong bồi dưỡng thường xuyên theo Chương trình ETEP và Triển khai kế hoạch bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông năm 2020”. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ dự và chỉ đạo Hội thảo; tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Ban chỉ đạo đổi mới CT, SGK GDPT, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Giáo dục Tiểu học, đại biểu của 63 Sở GDĐT, Học viện Quản lý giáo dục và 07 Trường đại học Sư phạm tham gia ETEP và Tập đoàn Viettel.

Sau khi nghe Vụ trưởng, Giám đốc Dự án RGEP, Chương trình ETEP báo cáo kết quả triển khai trong thời gian qua, định hướng thời gian tiếp theo; Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục Phạm Tuấn Anh trình bày về những điểm mới của Quy chế bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) và những điểm lưu ý trong triển khai BDTX giáo viên; Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học Thái Văn Tài trình bày về những vấn đề cần quan tâm trong bồi dưỡng GV và CBQL cấp Tiểu học; ý kiến phát biểu tham luận của các đại biểu tham dự Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ kết luận:

**I. Tình hình chung**

Trong năm 2019, Bộ GDĐT đã triển khai bồi dưỡng mô đun 1 về Hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018. Tất cả 8 đơn vị tham gia Chương trình ETEP đều hoàn thành tốt kế hoạch bồi dưỡng. Toàn quốc đã bồi dưỡng được 28.265 giáo viên phổ thông (GVPT) cốt cán, 3.984 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (CBQLCSGDPT) cốt cán do chương trình ETEP thực hiện và 11.000 tổ trưởng chuyên môn do Dự án RGEP thực hiện. Học viên tự nghiên cứu tài liệu qua mạng (học trực tuyến) 05 ngày trước khi bồi dưỡng trực tiếp 03 ngày, sau khi học trực tiếp học viên tiếp tục hoàn thành các bài tập, khảo sát trên hệ thống quản lý học tập

(LMS). Đây là lực lượng nòng cốt quan trọng để hỗ trợ bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) GVPT và CBQLCSGDPT triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018.

Trong thời gian qua, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các đơn vị đã nỗ lực, cố gắng, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện BDTX, bồi dưỡng giáo viên, CBQLCSGDPT theo hướng dẫn tại Công văn số 1201/BGDĐT-GDTrH ngày 08/4/2020 của Bộ GDĐT để từng bước chuẩn bị lộ trình triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018.

## **II. Nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện năm 2020**

### **1. Về triển khai thực hiện Quy chế BDTX theo Thông tư 19/2019/TT-BGDĐT**

Các Sở GDĐT cần nghiêm túc triển khai BDTXGV, CBQLCSGDPT, thực hiện theo Chương trình BDTX giáo viên CSGDPT (theo Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019) và Chương trình BDTX CBQLCSGDPT (theo Thông tư số 18/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 của Bộ GDĐT). Theo đó, hàng năm mỗi giáo viên, CBQLCSGDPT phải đảm bảo hoàn thành các chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên ngành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm học đối với cấp học của GDPT (chương trình bồi dưỡng 01 do Bộ GDĐT quy định), chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên ngành thực hiện nhiệm vụ phát triển GDPT theo từng thời kỳ của mỗi địa phương (chương trình bồi dưỡng 02 do Sở GDĐT quy định) và Chương trình bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp theo yêu cầu vị trí việc làm (chương trình bồi dưỡng 03, do giáo viên, CBQLCSGDPT tự chọn các mô đun bồi dưỡng quy định tại Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT và Thông tư số 18/2019/TT-BGDĐT).

### **2. Về triển khai kế hoạch bồi dưỡng giáo viên và CBQLCSGD phổ thông năm 2020**

Các Sở GDĐT chủ trì tổ chức bồi dưỡng giáo viên, CBQLCSGDPT học tập theo mô hình bồi dưỡng kết hợp tự học qua mạng thông qua hệ thống quản lý học trực tuyến (LMS) và sinh hoạt chuyên môn trực tiếp tại trường/cụm trường, chú trọng việc tự học, tự bồi dưỡng và xây dựng mạng lưới chia sẻ tri thức của cộng đồng học tập của đội ngũ giáo viên, CBQLCSGDPT sử dụng hiệu quả đội ngũ giáo viên, CBQLCSGDPT cốt cán, (đã hoàn thành bồi dưỡng mô đun 1 do chương trình ETEP tổ chức) và đội ngũ tổ trưởng chuyên môn (đã hoàn thành bồi dưỡng mô đun 1 do Dự án RGEP tổ chức) trong hỗ trợ đồng nghiệp học tập, với sự hỗ trợ của giảng viên các Trường đại học Sư phạm và Học viện Quản lý giáo dục tham gia Chương trình ETEP qua hệ thống LMS.

Việc giám sát, đánh giá đảm bảo chất lượng bồi dưỡng và thực hiện trên hệ thống quản lý thông tin bồi dưỡng giáo viên, CBQLCSGDPT (TEMIS), theo các quy trình được Bộ GDĐT ban hành.

### 3. Về lựa chọn nhà cung cấp hệ thống LMS

Các Sở GDĐT thực hiện lựa chọn nhà cung cấp hệ thống LMS theo các quy định hiện hành. Hệ thống LMS được lựa chọn sử dụng trong bồi dưỡng giáo viên, CBQLCSGDPT thực hiện Chương trình GDPT 2018 phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật được quy định tại Công văn số 121/BGDĐT- CNTT ngày 05/4/2020 của Bộ GDĐT ban hành Tài liệu mô tả yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống bồi dưỡng giáo viên, CBQLCSGDPT qua mạng và đáp ứng các yêu cầu về chức năng của hệ thống (LMS-TEMIS) theo Chương trình ETEP trong Sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trình ETEP.

### 4. Về tiến độ thực hiện bồi dưỡng

Bộ GDĐT yêu cầu các Sở GDĐT tổ chức cho 100% giáo viên dạy lớp 1 được bồi dưỡng mô đun 01 về “Hướng dẫn thực hiện chương trình GDPT2018” năm học 2020-2021 trước ngày 30/7/2020, mô đun 02 và mô đun 03 trước ngày 31/12/2020. Vụ Giáo dục Trung học phối hợp với Vụ giáo dục Tiểu học báo cáo lãnh đạo Bộ GDĐT về tình hình chuẩn bị bồi dưỡng về hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT 2018 cho giáo viên và CBQLCSGDPT, đặc biệt là giáo viên lớp 1 trước ngày 31/5/2020. Khai thác tối đa các hỗ trợ từ VietTel trong miễn phí LMS để bồi dưỡng giáo viên lớp 1 năm học 2020-2021. Các địa phương, đơn vị đáp ứng được yêu cầu về bồi dưỡng theo LMS thì có thể tham gia bồi dưỡng giáo viên lớp 1 năm học 2020-2021 và giáo viên các cấp.

### 5. Về kinh phí bồi dưỡng thường xuyên

Các đơn vị thực hiện theo Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 20/3/2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo kịp thời về Bộ GDĐT để có hướng dẫn kịp thời.

Trân trọng thông báo kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ để các đơn vị biết, thực hiện. /

**Nơi nhận:**

- Bộ trưởng (để đ/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ (để t/h);
- Các sở GDĐT (để t/h);
- Vụ GDTH, GDTTrH, Cục NGCBGD, Cục CNTT, HVQLGD, 07 Trường ĐHSP (để t/h);
- Lưu VT, Vụ GDTTrH.

**TL. BỘ TRƯỞNG  
CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Trần Quang Nam**